



ที่ TQR 005/082021

10 สิงหาคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TQR”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท จำนวน 230,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 37,950,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายในอัตราร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังจากจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 กันยายน 2564

2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยร่วมลงทุนกับบริษัท คอร์สแควร์ จำกัด (“CSQ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทร่วมทุน	บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด
วันที่จัดตั้ง	คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เพื่อให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Face Detection and Face Recognition)
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการลงทุน	1. บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 55 2. บริษัท คอร์สแควร์ จำกัด ร้อยละ 45 (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)



คณะกรรมการ

1. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (กรรมการตัวแทนจาก TQR)
2. นายสิทธิพร อินทวงศ์ (กรรมการตัวแทนจาก TQR)
3. นายอดิศร วิเชียรเจริญ (กรรมการตัวแทนจาก CSQ)

สถานที่ตั้ง

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งแรก (“IPO”)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมกันให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Face Detection and Face Recognition) ซึ่งจะเพิ่มรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ

การเข้าลงทุนในอาร์สแควร์เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ -

(นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร